

สรุปรายงานการประชุมทางไกล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ผู้มาประชุม

๑. ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
๒. นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
๓. นางนันทวัน ออไอศุรีย์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ
๔. นายปรีชา วงศ์สกุลเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเกษตรวิจัยประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ
๕. นายมนตรี ถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การเกษตร
๖. นางมาลินี หงษ์มัต หัวหน้าส่วนวิจัยประเมินผล
๗. นางมาลี วิจิตรโสภานันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
๘. นางสาวกนกพร ปัญญาชาติรักษ์ นักระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๙. นางสาวธัญลักษณ์ เตี้ยวย่อง นักระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้

การใช้จ่าย เบิกจ่ายงบประมาณ และการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ	<ul style="list-style-type: none">- ไตรมาส ๑ และ ๒ ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้ไม่กระทบถึงการของบประมาณประจำปีต่อไป- การเบิกจ่ายงบประมาณต้องให้ถูกต้องตามระเบียบ- การปรับแผนงานโครงการที่ได้ทำความตกลงไว้กับทางสำนักงบประมาณ หรือที่ตกลงไว้ที่ทางสำนักปลัดกระทรวงเกษตรฯ ที่เป็นตัวชี้วัดของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ไม่สามารถปรับแผนได้- การปรับแผนย้อนหลังไม่สามารถปรับได้ แต่สามารถปรับแผนการดำเนินการในอนาคตได้โดยสามารถปรับเพิ่มเติมแต่ปรับลดไม่ได้- โครงการอื่นๆที่ไม่ได้ผูกพันกับกระทรวง สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม ต้องทำให้ถูกขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้ โดยเสนอสภาเกษตรกรจังหวัดพิจารณาก่อน- เงินเหลือจากโครงการที่ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วสามารถนำไปใช้ในโครงการอื่นได้ โดยการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ซึ่งหากอยู่ในหมวดเดียวกันให้ขอความเห็นชอบจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัด หรือประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ แล้วแต่กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามหมวดให้ขอความเห็นชอบจากสภาเกษตรกรจังหวัดหรือสภาเกษตรกรแห่งชาติ
--	---

ประเด็น	ข้อสรุป
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	<ul style="list-style-type: none">- สภาเกษตรกรแห่งชาติ ออกประกาศเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดที่เดินทางไปประชุมหรือไปปฏิบัติงาน เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางในอัตรา กิโลเมตรละ ๕ บาท ทุกท้องถิ่น- ดุลยพินิจในการตัดสินใจว่าจะเดินทางโดยเครื่องบินหรือรถยนต์ส่วนตัวเป็นของประธานสภาเกษตรกรจังหวัด โดยคำนึงถึงความประหยัด
การเปิดสอบหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ	<ul style="list-style-type: none">- การสอบหัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย จะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสอบทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก เกณฑ์ในการคัดเลือก จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน คือ เดือน พ.ค. - ก.ค. ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง- หลังจากที่ประกาศผลสอบของหัวหน้าส่วนหัวหน้า/ฝ่ายแล้ว จะเริ่มรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยทางสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะทำการสอบภาค ก ภาค ข เอง ไม่ใช่ผลการสอบจาก ก.พ. ในภาค ก- จังหวัดใดที่ต้องการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้แจ้งมาที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตอนนี้มีบัญชีรายชื่ออยู่สามารถเรียกมาปฏิบัติงานได้เลย จะทำการเรียกภายในเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นจะยกเลิกและเปิดสอบใหม่
การใช้สิทธิประกันสุขภาพ และการประกันชีวิต	<ul style="list-style-type: none">- สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งเวียนสิทธิการรักษาพยาบาลให้แต่ละจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ แล้ว และจะมีการแจ้งหนังสือเวียนส่งไปให้อีกครั้ง- จะมีการส่งหนังสือแจ้งเวียนเรื่องรายละเอียดของการรับผลประโยชน์จากประกันชีวิต
การเบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ ๒	<ul style="list-style-type: none">- การเบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ ๒ ไม่สามารถเองบ ๔ รายการมารวมได้ ได้แก่ ๑) งบบุคลากร ๒) งบเบี้ยประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ๓) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของประธานสภาเกษตรกรจังหวัดที่ไปประชุมคณะกรรมการ ๑๕ คณะ ๔) งบใช้จ่ายของประธานสภาเกษตรกรจังหวัดที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมายให้ไปประชุม
การจัดการน้ำชุมชน	<ul style="list-style-type: none">- จังหวัดที่มีแผนงานโครงการในเรื่องบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนให้ช่วยขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จ ทั้งจังหวัดที่อยู่ในแผนงานโครงการในปีที่ ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ ที่กำลังดำเนินการอยู่
ความคืบหน้าของแผนงานโครงการในปี ๖๐	<ul style="list-style-type: none">- กิจกรรมที่ ๑ การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด การจัดประชุมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒- กิจกรรมที่ ๒ การประชุมคณะกรรมการทำงานสภาเกษตรกรจังหวัด การจัดประชุมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒- กิจกรรมที่ ๓ ประชุมผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับอำเภอ การจัดประชุมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒- กิจกรรมที่ ๔ การทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลที่จะขับเคลื่อนเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ยังมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย

ประเด็น	ข้อสรุป
ความคืบหน้าของแผนงานโครงการในปี ๖๐	<ul style="list-style-type: none"> - การสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายอาชีพที่จะต่อยอดเป็นเกษตรกรอุตสาหกรรม มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย - กิจกรรมที่ ๕ โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ปัญหาเกษตรกร มี ๒ กิจกรรม คือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการสร้างเครือข่ายเกษตรกร มีการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย - กิจกรรมที่ ๖ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร ตั้งไว้ทั้งหมด ๗๗ นวัตกรรม คือจังหวัดละ ๑ นวัตกรรม มีผลงาน ๒๐ จังหวัด ที่เหลือขอให้เร่งดำเนินการ - กิจกรรมที่ ๗ โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ มีการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - โครงการไหนที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเร่งดำเนินการทั้งกิจกรรม ผลงานแล้วก็แผนการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ออนเงินงบประมาณงวดที่ ๒ ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว - จังหวัดใดที่เงินงบประมาณไม่พอสามารถขอเพิ่มเติมได้ ซึ่งประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบหมายให้ท่านรองสิทธิพรเป็นผู้พิจารณาถึงความจำเป็นเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมของแต่ละจังหวัด

นายมนตรี ถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การเกษตร ชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้

ประเด็น	ข้อสรุป
ตัวชี้วัดที่สอง	<ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัดที่ ๒ ในปี ๒๕๖๐ วัดผลการเบิกจ่ายของการใช้เงิน ซึ่งต่างจากของปี ๒๕๕๙ ที่วัดผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ตั้งไว้ - การเบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ ๒ ไม่รวมงบบุคลากร งบค่าเบี้ยประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ ๑๕ คณะ และค่าใช้จ่ายที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบหมายให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดไปปฏิบัติงาน

นายปรีชา วงศ์สกุลเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเกษตรวิจัยประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ ชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้

ประเด็น	ข้อสรุป
การปรับแผนการดำเนินงาน	- จังหวัดสตูล เสนอเรื่องขอให้มีการปรับแผนทุก ๖ เดือน ทางสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติขอรับเรื่องไว้เพื่อพิจารณาหารือ
การปรับแบบรายงาน	-สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกำลังดำเนินการปรับรูปแบบรายงานเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน คาดว่าสามารถเริ่มใช้ได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นางมาลี วิจิตรโสภณพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
และรักษาการหัวหน้าส่วนสารสนเทศ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายภาสันต์ นุพาสันต์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม